

# เอเชียน เคมิคัล ปลุกปะการัง-ปล่อยสัตว์ทะเล ถวาย องค์ภูมิหน้

กลุ่มอาสาทำดี จำนวน 50 คนร่วมแสดงความจงรักภักดี ในกิจกรรมรวมพลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมถวายองค์ภูมิ  
หน้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ.อ่าวนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 คุณหญิง ศิริรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียน เคมิคัล จำกัด นำคณะจัดกิจกรรม  
รวม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทหาร ค่ายนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัด  
ชลบุรี นำโดยนาวาตรี ปรีชา ทองอำภา ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการอบรม พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่ทหารจำนวน 6 นาย  
โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการบรรยายให้ความรู้ถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ส่งผลคือเกิดกระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามา  
ในพื้นที่อ่าวไทยทำให้อุณหภูมิในทะเลสูงเพิ่มขึ้น 3-5 องศาทำให้อสิ่งมีชีวิตในทะเลได้รับผลกระทบโดยเฉพาะปะการัง  
ที่เกิดการฟองขาวและตายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนจาก  
หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาคอื่นๆก็จะช่วยให้การฟื้นฟูปะการังที่ตายได้มากขึ้น จากนั้นเจ้าหน้าที่  
ทหารกับคณะได้ช่วยกันหล่อฐานปะการังจำนวน 50 ฐาน ต่อด้วยกิจกรรมปลูกปะการังจนเสร็จอีกจำนวน 50 ต้น  
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารได้สนับสนุนเรือท้องกระจกจำนวน 2 ลำ เพื่อนำคณะนั่งเรือไปปล่อยปะการังบริเวณเกาะ  
ไก่อเตี้ยซึ่งเป็นเขตที่อนุรักษ์ฟื้นฟูบริเวณหาดเตยงาม นอกจากนี้ทางคณะยังร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาฉลามกบ  
(bamboo shark) นักอนุรักษ์ซึ่งเป็นพันธ์ที่มีประโยชน์ต่อความสมดุลของระบบนิเวศมาก เจ้าหน้าที่ทหารยังกล่าว  
ต่อไปว่าปลาฉลามพันธ์ดังกล่าวเสี่ยงกับการสูญพันธ์เนื่องด้วยมีอัตราการขยายพันธ์ที่ต่ำมากเพราะในระยะเวลาหนึ่งปี  
สามารถคลอดลูกได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และจบด้วยกิจกรรมสุดท้ายคือการปล่อยพันธ์ปูม้าอีกจำนวนกว่า 50 ตัว  
เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ ก่อนจะเดินทางไปขึ้นเขาเพื่อไปสักการบูชาศาลเสด็จกรมหลวงชุมพรเพื่อความเป็นสิริมงคล  
ต่อจากนั้น คุณธวัชชัย กิรติราคาวิศิษฐ์ หัวหน้าทีมกิจกรรมยังกล่าวต่อไปอีกว่าจะมุ่งมั่นต่อการการอนุรักษ์สิ่ง  
แวดล้อมและจะจัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้งในปลายปีนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาท  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และช่วยรักษามรดกของประเทศไว้ให้กับคนรุ่นหลังสืบต่อไปในนามกลุ่มเล็กๆที่ชื่อว่า “ อาสา  
ทำดี ”